

## IFI TRAO QUÀ CHO HỌC VIÊN QUỐC TẾ NHÂN DỊP TẾT GIÁP THÌN 2024

Hòa chung không khí chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán, ngày 02/02, Ban Lãnh đạo Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và trao quà cho các học viên quốc tế đang sinh sống và học tập tại IFI. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của IFI đối với lưu học viên đang học tập tại trường vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Tại buổi trao quà, Chủ nhiệm Khoa Phùng Danh Thắng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và

thành công tới toàn thể các học viên, đồng thời khẳng định IFI luôn tạo điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất, giúp các bạn đón Tết Giáp Thìn một cách an toàn, đầy đủ và ấm cúng. Chủ nhiệm Khoa chia sẻ, những món quà IFI trao tặng không chỉ là những sản phẩm vật chất mà còn mang giá trị tinh thần, gửi gắm sự ấm áp và quan tâm từ IFI. Ông Phùng Danh Thắng hy vọng thông qua hoạt động này, các lưu học sinh sẽ có những trải nghiệm đặc biệt và ấn tượng về Tết cổ truyền Việt Nam và nhấn



manh “việc chia sẻ nét đặc sắc này không chỉ là cách để bảo tồn và phát triển giá trị truyền thống mà còn góp phần quan trọng trong

việc xây dựng tình hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam với các quốc gia trên khắp thế giới”.  
[Xem thêm](#)

## GẶP MẶT ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ NHÂN DỊP TẾT NGUYỄN ĐÁN GIÁP THÌN

Ngày 01/02/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ chuyên gia quốc tế nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây cũng là dịp để Nhà trường gửi lời tri ân đến những chuyên gia quốc tế đang công tác tại Trường. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể các chuyên gia quốc tế vì sự tận tụy, cống hiến trong suốt thời gian công tác tại Trường. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – một dịp lễ quan trọng trong năm của người Việt

Nam, Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc các chuyên gia sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn và công tác tốt trong năm tới. Bên cạnh những lời chúc chân thành, tình cảm, Trường Đại học Ngoại ngữ cũng gửi tặng các chuyên gia quốc tế những món quà tri ân mang đậm nét văn hóa và không khí Tết của Việt Nam. Nhà trường hy vọng trên chặng đường phát triển sắp tới, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ luôn có sự đồng hành, sát cánh của những chuyên gia nước ngoài mong muốn cống hiến tại Việt Nam.  
[Xem thêm](#)

